



คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ได้รับประกาศนียบัตร Controllership Syracuse University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Syracuse University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ เริ่มรับราชการสังกัด กรมรถไฟ และได้โอนย้ายไปอยู่กรมชลประทาน และกรมบัญชีกลาง ตามลำดับ ต่อมา ได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Syracuse University สหรัฐอเมริกา และได้สอบชิงทุนของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษา ก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้วงการธุรกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยได้วางรากฐานการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ให้กับประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อตลาดทุนของประเทศไทย จนได้มีการก่อตั้ง “ห้องสมุดมารวย” ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ และเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด้วยความรู้ความสามารถอันโดดเด่นในขณะนั้น จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ในด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการด้านการเงิน การลงทุน และการวางระบบบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่ง เป็นผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งและหลายวาระอย่างต่อเนื่อง

จากเกียรติประวัติและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทั้งในวงการธุรกิจและการศึกษา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

